



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่เสาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนประจำการที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน
ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่เสาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ)
ประจำการที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ตามที่ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่เสาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนประจำการที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้มีประกาศฉบับลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่เสาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ) ประจำการที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย นั้น

เนื่องจากประกาศฉบับดังกล่าว กำหนดให้ผู้สมัครต้องส่งใบรับรองด้านสุขภาพจิตจากหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต พร้อมกับใบสมัคร โดยรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงวันศุกร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. ซึ่งในช่วงเวลาที่รับสมัครดังกล่าว ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่เสาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนฯ อาจไม่สามารถยื่นใบรับรองด้านสุขภาพจิตพร้อมกับใบสมัครได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงขอแก้ไขข้อความในประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่เสาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนประจำการที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ฉบับลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่เสาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ) ประจำการที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในข้อ ๓. การรับสมัครคัดเลือก โดยแก้ไขเฉพาะการส่งใบรับรองด้านสุขภาพจิตจากหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ซึ่งเดิม กำหนดให้ส่งพร้อมกับใบสมัคร เป็น ให้ส่งพร้อมกับผลคะแนนภาษาอังกฤษ และผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งต้องมีผลการตรวจที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีสภาพจิตใจที่ปกติ จึงจะมีสิทธิเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่เสาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ทั้งนี้ ผลการตรวจดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพจิตจะไม่มีสิทธิขอให้ทบทวนแต่ประการใด” นอกนั้นให้เป็นไปตามประกาศเดิมทุกประการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ)

รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประธานคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่เสาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนฯ